



TIN TỨC THÔNG BÁO CẤP THỜI
OC Sheriff
714-904-7042

FBI Media Relations
310-996-3343

Othram Media Relations
media@othram.com

Danh Tính Nạn Nhân của vụ **Án Mạng John Doe** được **Xác Nhận** sau 43 năm

SANTA ANA, Ca. (7 Tháng Mười Một, 2023) – Nạn nhân của một vụ án mạng có bí danh John Doe được khám phá cách đây 43 năm trong một khu vực Tự Trị ở Phía Bắc Quận Cam đã được xác nhận danh tính xuyên qua việc điều tra phả hệ di truyền.

Vào tháng Năm 1980, một bộ xương người được thu hồi tại một địa điểm gần một giếng dầu trong khu vực tự trị của Tonner Canyon gần thành phố Brea. Cuộc điều tra vào thời điểm ấy xác định từ phần thể xác còn lại là một người đàn ông da màu, khoảng độ từ 17-24 tuổi, người đã bị một vết thương do súng bắn trên mặt.

Mặc dầu các điều tra viên đã tìm cách xác định danh tính của John Doe nhiều lần qua nhiều tháng, hồ sơ vẫn còn trong vòng điều tra.

Vào tháng Mười Hai năm 2021, Sở Cảnh Sát Quận Cam được liên lạc bởi Trung Tâm Quốc Gia Đặc Trách Trẻ Em Bị Mất Tích và Lợi Dụng (NCMEC) để thực hiện một cuộc điều tra giáo nghiệm phả hệ di truyền để xác định danh tính nạn nhân.

John Doe được đào lên vào tháng Năm 2022 để lấy mẫu vật cho việc phân tích giáo nghiệm phả hệ di truyền DNA. Vào tháng Sáu 2022, Othram, một công ty tư nhân đặc trách sinh học giáo nghiệm đã tham dự vào việc khai triển chân dung DNA từ phần còn lại của bộ xương.

Chân Dung DNA được khai triển bởi công ty Othram và sau đó được đệ nạp cho Nhóm Giáo Nghiệm Phả Hệ của Cơ Quan Cảnh Sát Liên Bang để tìm cách định danh John Doe.

Cơ Quan FBI xác định được một số đầu mối đầy hứa hẹn và các điều tra viên Cảnh Sát Quận Cam bắt đầu làm việc để xác định danh tính các thành viên của gia đình John Doe. Sau vài tháng điều tra, các điều tra viên đã liên lạc với một người phụ nữ tại thành phố Compton được tin tưởng là mẹ của John Doe.

Dùng những mẫu DNA của gia đình, các điều tra viên vào hồi tháng Năm 2023 đã xác định được danh tính của người thất lạc là Lonnie Raymond Thomas, 20 tuổi vào thời Gian người này từ trần.

Các thân nhân của nạn nhân đã được thông báo và Lonnie sẽ được chôn cất trở lại vào tuần này. Các điều tra viên của Sở Cảnh Sát Quận Cam cũng đã mua mộ bia để đánh dấu nơi an nghỉ sau cùng của nạn nhân.

Các điều tra viên Sở Cảnh Sát hiện nay tập trung vào việc điều tra vụ án sát nhân. Nếu ai có thông tin liên hệ đến trường hợp này được khuyến khích liên lạc với Crime Stoppers tại số 1-855-TIP-OCCS hay crimestoppers.org.



ORANGE COUNTY
SHERIFF'S DEPARTMENT

NEWS RELEASE

SHERIFF-CORONER DON BARNES



Lonnie Raymond Anderson